



## ประกาศเลขที่ PST 026/2563 คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง  
คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย

รายชื่อ คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน	ตำแหน่ง คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน	ตำแหน่ง
คุณพระนาย กังวาลรัตน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณอนงค์ พานิชเจริญนาน	ประธานคณะกรรมการฯ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณฉัตรณพ พุ่มกุมาร	รองประธานคณะกรรมการฯ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
คุณเศรษฐสุวุฒิ บุญสนิท	คณะกรรมการฯ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณจินตนา ภาคกิจ	คณะกรรมการฯ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
คุณชนิตา พุกเศรษฐี	คณะกรรมการฯ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
คุณสุรัชย์ เชาวน์เชี่ยวชาญ	คณะกรรมการฯ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมปฏิบัติการ
คุณมลศิริ อุดมประเสริฐศิริ	คณะกรรมการฯ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
คุณกรรณิการ์ เอี่ยมพิน	คณะกรรมการฯ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
คุณกิตติ เมฆาสวรรณดำรง	คณะกรรมการฯ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสารสนเทศ
คุณสนธิชัย โหมคนุช	คณะกรรมการฯ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
คุณธมนวรรณ รัตนวงศ์	คณะกรรมการฯ	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณณัฐกร สิงห์จันทร์	คณะกรรมการฯ	นิติกร
คุณศรดา อาศว์สุนทร	คณะกรรมการฯ และ เลขานุการคณะกรรมการฯ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

### คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบนและนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ





2. ดูแล ติดตามและสอบถาม การดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน และนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบตรงและตรวจสอบได้
3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน ของแต่ละหน่วยงานที่มีต่อบุคคลที่สามเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อบรมและติดตามให้การดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบนและนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตตามที่บริษัทฯ กำหนด
5. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้ง 71 ข้อ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและรวบรวมให้ผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และจัดให้มีการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
6. พิจารณาและคัดเลือก ผู้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าควรจะเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี พร้อมรวบรวมเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้สอบทาน เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ
7. ให้ความร่วมมือและการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. รายงานการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศเลขที่ PST028/2559 คณะทำงานต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้ใช้ฉบับนี้แทน

ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2563 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563

(นาย ภาณุ ศีตีสาร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

